



ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/๖๖๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ข้อ ๒ จาก “ดำรงตำแหน่ง” เป็น “ดำรงตำแหน่ง” หรือ เคยดำรงตำแหน่ง ใดๆใดอย่างหนึ่ง และให้นำคุณสมบัติฯ ดังกล่าวไปใช้กับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป รายละเอียดตั้งเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ดา จันทร์ฝอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร./โทรสาร ๐๔๔-๖๘๘-๔๔๕ ต่อ ๑๐๖

รายละเอียดการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่ง
 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
 สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
 (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)


สายงานบริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา	ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
<p>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า</p> <p>๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร สถานศึกษา</p> <p>๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด</p>	<p>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>๒.๓ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>๒.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ชั้นพื้นฐาน</p> <p>๒.๕ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี</p> <p>๒.๖ ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ครูชำนาญการ</p> <p>๒.๗ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า</p> <p>๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร สถานศึกษา</p> <p>๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด</p>




สายงานบริหารการศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
<p>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาหรือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. ๓</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ</p> <p>๒.๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ</p> <p>๒.๔ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ</p> <p>๒.๕ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. ๓ หรือไม่ต่ำกว่าระดับ ๘</p> <p>๒.๖ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประถมศึกษา หรือการมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร การศึกษา</p> <p>๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด</p>	<p>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. ๔</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มี วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ</p> <p>๒.๓ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การประถมศึกษา หรือการบริหารการมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา</p> <p>๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด</p> 

สังกัดสำนักงาน กศน.

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร	ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร
<p>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ</p> <p>๒.๓ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ</p> <p>๒.๔ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหรือ ผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และรับ เงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. ๓ หรือไม่ต่ำกว่าระดับ ๘</p> <p>๒.๕ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร การศึกษา</p> <p>๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด</p>	<p>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. ๔</p> <p>๒.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มี วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ</p> <p>๒.๓ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร การศึกษา</p> <p>๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด</p> 

สายงานนิเทศการศึกษา

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง ใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
 - ๒.๑ ตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 - ๒.๒ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

